



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยและขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบชำระเงินค่าเล่าเรียนค่าลงทะเบียนค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์

<http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin> ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมซึ่งทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

2. วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ให้ดูกำหนดการที่คณะ/วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก และค่าถ่ายรูปแบบนักศึกษา ที่ www.admission.kmutnb.ac.th

3. วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครองมาพร้อมกันที่หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย

- ผู้ชาย แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเก้ยงกางเกงสีด้าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีด้าไม่มีลวดลาย

- ผู้หญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเก้ยงกระโปรงสีด้าหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีด้า

ถ้านักศึกษาไม่มาดำเนินการใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่าให้ ถ้านักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ตาม

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่ทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ได้ชำระไว้จะตกเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชำระไว้เป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



(ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน 2-3 ปี

ลำดับที่	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	สาขาที่ได้	ชนิดกีฬา
1	นาย	ชัชฎุพงษ์	อินแดง	วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)	ฟุตบอล
2	นาย	นันทพงศ์	ทองใส	เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)	ฟุตบอล